

URTRIP-Thailand มอบประสบการณ์การท่องเที่ยว นอกกรอบเหนือระดับ



กรุงเทพฯ ประเทศไทย URTRIP ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งท่องเที่ยวทางเลือก พร้อมให้บริการหลังจากการทดสอบเบต้าทดสอบเป็นเวลาสามเดือน โดยบริษัทขอเสนอกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่มอบประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าทั่วประเทศโดยเน้นกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเป็นพิเศษไม่ธรรมดา

คุณกรรณิการ์ ดุ้ยนาเพียง ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและบริการที่รับการศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ ผู้มีประสบการณ์ด้านโรงแรมในประเทศไทยกว่าแปดปี รวมทั้งโรงแรม The Muse ในกรุงเทพฯ ซึ่งเธอดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริการด้านลูกค้าสัมพันธ์ เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดดังกล่าวนี้ เธอได้ก่อตั้ง URTRIP-Thailand พร้อมกับทีมผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ คนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว ซึ่งมักจะได้รับการสอบถามขอคำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมในวันหยุดอยู่เนืองๆ ด้วยความเชี่ยวชาญจากทีมงานผสมผสานกับการแสวงหากิจกรรมใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง บริษัทจึงได้จัดสรรกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่คู่ควรแก่การเดินทางไปเยี่ยมชมมากที่สุดหลากหลายรายการซึ่งท่านสามารถทำการสำรองได้โดยตรงจากเว็บไซต์

และเนื่องจากเรามักจะได้ยินเรื่องราวของผู้ประกอบการทัวร์ที่ไม่ซื่อสัตย์ซึ่งเพิ่มราคาอย่างไม่เป็นธรรมและให้บริการที่ไม่ได้คุณภาพ URTRIP-Thailand จึงได้ทำการคัดกรองผู้ประกอบการแต่ละรายที่เป็นมิตรและมีความเป็นมืออาชีพเท่านั้น โดยทำการคัดเลือกผู้ประกอบการที่สามารถให้หลักประกันว่าจะสามารถมอบประสบการณ์ที่เป็นเลิศและความปลอดภัยแก่ลูกค้าได้เท่านั้น URTRIP-Thailand ยังมุ่งมั่นต่อหลักการของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมี

คุณธรรม โดยเลือกสรรกิจกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุดเท่านั้น บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการท่องเที่ยวควรที่จะสนับสนุนชุมชนในท้องถิ่นและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและประณามแนวปฏิบัติที่ไม่มีจริยธรรมต่างๆ ซึ่งได้แก่การทารุณสัตว์และการทำลายธรรมชาติ และนี่คือเหตุผลว่าทำไม URTRIP-Thailand จึงไม่เสนอบริการการท่องเที่ยว อาทิ ค่ายี่ข่าง โฆษณาหรือการชมนเสื่อ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่วางยาและทรมาณสัตว์

แทนที่กิจกรรมดังกล่าว URTRIP จะนำนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ สร้างประสบการณ์ที่พิเศษและไม่เป็นธรรมดา และมอบประสบการณ์นอกรอบ ซึ่งแนวทางนี้ยังได้สนับสนุนโครงการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่สนับสนุนการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวให้มากขึ้นอันจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจและลดช่องว่างของรายได้ระหว่างชนบทและในเมืองได้อีกด้วย

หนึ่งในบรรดาแหล่งท่องเที่ยวที่ URTRIP-Thailand ได้พัฒนาและนำเสนอได้แก่เมืองโบราณของจังหวัดลำพูน ซึ่งก่อตั้งโดยพระนางจามเทวีในศตวรรษที่แปด และมีอายุมากกว่ากรุงเทพหรือลำปางถึงกว่าพันปี และอีกแหล่งที่จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นจุดหมายอยู่บนเส้นทางชนบท และเป็นที่มาของเจ้าของสูตรข้าวแต่นของแท้ น้ำตกที่สวยงาม และป่อน้ำพุร้อนในวนอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนที่มีชื่อเสียง ทั้งนี้ เช่นเดียวกับเส้นทางอื่นๆ ที่ URTRIP-Thailand ได้ออกแบบให้บริการไปแล้ว ทัวร์ต่างๆ จะเริ่มจากจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นการตัดปัญหาไม่ให้นักท่องเที่ยวเผชิญกับความวุ่นวายในการหาที่พักหรือยานพาหนะเพื่อที่จะทำกิจกรรมเหล่านี้

“เราปรารถนาที่จะเพิ่มจำนวนแหล่งเที่ยวนอกรอบเส้นทางเดิมๆ ภายในอีกสองปีหรือสามเดือนข้างหน้า โดยเพิ่มเป็น 20 หรือ 30 แห่งหรืออาจจะมากกว่านั้น ซึ่งจะมีจำนวนมากกว่ากิจกรรม 20 เรื่องต้องทำในประเทศไทย“
คุณกรรณิการ์ ตู๋นาเพียง ประธานฝ่ายปฏิบัติการกล่าว

“ ประเทศไทยมีอะไรมากกว่าการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุดและเราต้องการให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์กับแหล่งท่องเที่ยวชั้นดีของประเทศที่ซ่อนตัวอยู่ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวเฉพาะถิ่นของไทยที่แท้จริง และการได้ไปเยี่ยมชมแหล่งเที่ยวนอกเส้นทางเดิมเหล่านี้ นักท่องเที่ยวจะสามารถค้นพบความหลากหลายของดินแดนนี้ได้ด้วยตัวเอง “ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวกล่าว